

Số: /SYT-KHTC  
V/v báo cáo đánh giá bổ sung tình  
hình thực hiện Kế hoạch đầu tư  
công năm 2023

Quảng Trị, ngày 26 tháng 02 năm 2024

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện Công văn số 388/SKHĐT-TH ngày 21/02/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo đánh giá bổ sung tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2023; Sở Y tế báo cáo đánh giá bổ sung tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2023 đối với vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước như sau:

Báo cáo các nội dung quy định tại Điều 70 Luật Đầu tư công, cụ thể:

1. Kế hoạch vốn phân bổ cho từng dự án (giao đầu năm, điều chỉnh trong năm), số dự án hoàn thành, chuyển tiếp và khởi công mới trong năm 2023, số vốn đã giải ngân đến 31/01/2024, số vốn còn lại chưa giải ngân (Biểu số 01).

2. Đánh giá tác động của kế hoạch đầu tư công năm 2023 trong việc thu hút đầu tư từ các nguồn vốn khác và kết quả phát triển kinh tế - xã hội;

Ngay từ đầu năm, cả hệ thống chính trị của tỉnh đã vào cuộc để triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2023, trong đó ngành y tế cũng đã tích cực quyết liệt triển khai các dự án đã được phê duyệt, chính vì vậy đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, các dự án thuộc Sở Y tế làm chủ đầu tư tập trung là mua sắm trang thiết bị nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trên địa bàn và hiện nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

3. Đánh giá tình hình quản lý, điều hành kế hoạch đầu tư công năm 2023:

3.1. Dự án Đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế tuyến tỉnh, Hạng mục: Trung tâm tâm thần kinh và hệ thống thiết bị xạ trị (Hợp phần thiết bị): Tỷ lệ giải ngân vốn trong kỳ trong năm đạt 100% kế hoạch bố trí vốn năm 2023.

3.2. Dự án Mua sắm trang thiết bị cho cơ sở y tế tỉnh Quảng Trị: Tỷ lệ giải ngân vốn trong năm đạt 37% so với kế hoạch vốn được giao. Quá trình triển khai dự án, tỷ lệ giải ngân đạt 37% so với kế hoạch vốn trong năm do các nguyên nhân chủ yếu sau:

- Dự án được phê duyệt thực hiện từ năm 2022-2023, tuy nhiên đến tháng 3/2023 mới được bố trí vốn nên các bước thực hiện phải chờ sau khi được phê duyệt vốn. Sở Y tế đã thực hiện các thủ tục thanh toán cho nhà thầu gói thầu Tư

vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Mua sắm trang thiết bị cho các cơ sở y tế tỉnh Quảng Trị.

- Dự án có thiết kế 2 bước nên cần có thời gian để triển khai.

- Giá gói thầu mua sắm trang thiết bị được Bộ Y tế hướng dẫn tại Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 05/7/2023 về quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị nên cũng làm chậm tiến độ của dự án.

Tháng 11/2023, Sở Y tế đã ký kết hợp đồng và tính đến thời điểm báo cáo, dự án đang trong giai đoạn hoàn thành để đưa vào sử dụng, dự kiến hoàn thành trong năm 2024, đảm bảo tiến độ được giao.

### *3.3. Dự án Nâng cấp cơ sở vật chất ngành y tế Quảng Trị*

Do dự án được phê duyệt đến ngày 31/12/2023, trong năm 2023 Chủ đầu tư chủ yếu thực hiện rà soát lại các gói thầu đang thực hiện dở dang và giải ngân nguồn vốn đối ứng đối với các gói thầu tư vấn, Chủ đầu tư đã phối hợp với các cơ quan ban ngành liên quan làm thủ tục gia hạn dự án, đến nay dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt gia hạn thực hiện dự án đến hết ngày 31/12/2024.

Theo quy định của Nhà tài trợ, tất cả các thủ tục lựa chọn nhà thầu như: Hồ sơ mời thầu, đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu, hợp đồng... phải gửi đến Nhà tài trợ, phải được thông qua và có thư “không phản đối” trước khi phê duyệt, ký kết hợp đồng với nhà thầu nên thời gian thực hiện kéo dài. Cũng như các thủ tục giải ngân đều phải gửi đến Nhà tài trợ nên mất thời gian rất lâu. Điển hình như tiền tạm ứng, các nhà thầu đã hoàn tất thủ tục và gửi đến Nhà tài trợ theo quy định hơn 06 tháng mới nhận được khoản tiền này.

Về quá trình giải ngân: Vì Dự án không có Ban điều phối của chương trình (Cơ quan điều phối dự án) nên quá trình làm thủ tục giải ngân gặp rất khó khăn, hồ sơ không thống nhất giữa Nhà tài trợ, Cục Quản lý nợ - Bộ Tài Chính gặp nhiều khó khăn, không thống nhất biểu mẫu dẫn đến hồ sơ sửa đổi nhiều lần, làm mất nhiều thời gian.

Về quá trình thực hiện gói thầu Trang thiết bị Y tế: Sau quá trình hoàn thiện tất cả công việc liên quan đến việc ký Hợp đồng để thực hiện gói thầu, do quá trình hoàn thiện hồ sơ để trình Nhà tài trợ thẩm định và cho thư “không phản đối”, đến nay Hợp đồng đã ký và gửi phía Nhà tài trợ. Theo Biên bản ghi nhớ đã được ký kết, sau khi Hợp đồng đã hoàn thiện thì phải Thẩm định anti-mafia (*thẩm định có sai phạm trong hoạt động kinh doanh của đơn vị trúng thầu*) mà phía Nhà tài trợ gửi Cảnh sát Chính phủ Ý thẩm định, hiện nay hồ sơ

đã gửi phía Nhà tài trợ thẩm định. Thời gian thẩm định phía Nhà tài trợ quá lâu đó cũng là khó khăn khi Chủ đầu tư thực hiện các bước tiếp theo.

Đề xuất các giải pháp cần triển khai để đạt được mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công năm 2023.

- Dự án Nâng cấp cơ sở vật chất ngành y tế Quảng Trị : Về phía Nhà tài trợ: Sở Y tế kiến nghị Sở Kế hoạch đầu tư tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ có Công hàm gửi phía Nhà tài trợ thúc đẩy nhanh việc phê duyệt hồ sơ, giải ngân kịp thời để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, thực hiện hoàn thành và đóng dự án theo quy định.

Sở Y tế báo cáo bổ sung các nội dung theo yêu cầu như trên, kính gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo theo đúng quy định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, KHTC.

**GIÁM ĐỐC**

**Đỗ Văn Hùng**

